

สาส์นพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
“สังคมไทย ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง ฟังได้”



พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559” กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพในกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในด้านต่างๆ ของสังคมไทย 4 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้นำศาสนา โดย ในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งเป็นผู้สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว ได้มีโครงการ “สังคมไทย ห่วงใยผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง ฟังได้” เพื่อให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้สูงวัย 1 แสนคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงติดบ้าน ติดเตียง โดยทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและแวนอ่านหนังสือ ทั้งนี้ จากการคัดกรองผู้สูงอายุ 6.3 ล้านคน พบ 1.3 ล้านคนอยู่ในภาวะต้องพึ่งพิงโดยผู้สูงอายุ ร้อยละ 95 มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคและปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 62 มีปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น จำเป็นต้องใช้แว่นตาแต่ยังไม่มีแว่นสายตาใช้

ในแผนยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย “ศิษย์พระคริสตเจ้าเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” พระศาสนจักรได้ตระหนักถึงความจำเป็นในพันธกิจของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งให้ผู้สูงอายุได้เจริญชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง โดยได้เน้นให้สร้างทีมอภิบาลระดับชาติ สังฆมณฑล และระดับวัด เพื่อให้ทีมอภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจทักษะในงาน และบทบาทงานอภิบาลกลุ่มผู้สูงอายุอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม สร้างระบบเครือข่ายในการติดตามช่วยเหลือ สนับสนุนทีมงานอภิบาลให้มีความมั่นคง และเติบโตทั้งทางด้านจิตวิญญาณและการดำรงชีพ พร้อมกันนี้ก็เน้นแผนงานอภิบาลระดับสังฆมณฑลและวัดให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ โดยตอบสนองต่อสภาพปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

พ่อในฐานะผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ โดยผ่านทาง “คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ” ภายใต้คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม จึงขอถือโอกาสใน “วันผู้สูงอายุประจำปี 2559” นี้ เชิญชวนพี่น้องคริสตชนได้ใช้เวลาเป็นพิเศษให้แก่ผู้สูงวัย และโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งเป็นบิดามารดาหรือบุพการีของเรา ขอให้เราได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อท่านเป็นพิเศษ ด้วยการให้ความรัก ความเคารพ ให้เวลาในการที่จะอยู่เคียงข้างและรับฟังท่าน ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่เพียงแต่ในโอกาสวันผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ขอให้เป็นอย่างทุกวันที่มีโอกาสจะทำสิ่งที่ดีๆ เหล่านี้ และแม้แต่ผู้สูงวัยทั่วไปในสังคม ก็ขอให้เราทุกคนได้มอบและเคารพท่านบนพื้นฐานความเชื่อของเราที่ว่า มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมา “ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า” (ปฐมก 1:26) และทุกจังหวะของชีวิตก็มีความสง่างามและหน้าที่เฉพาะ พระเจ้าทรงยกย่องผู้สูงอายุอย่างยิ่ง การมีชีวิตยืนยาวถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความรักของพระเจ้า (ปฐมก 11:10-32)

ในเวลาเดียวกัน พ่อต้องถือโอกาสขอบคุณผู้ที่ทำงานเครือข่ายผู้สูงอายุในทุกระดับ ในการช่วยกันทำให้แผนยุทธศาสตร์ประกาศข่าวดีใหม่ คริสตศักราช 2015 ได้ถูกบรรจุและดำเนินการ ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะในระดับวัด ระดับสังฆมณฑล และในระดับชาติ ให้มีความก้าวหน้าเรื่อยมาเป็นลำดับ ขอพระเป็นเจ้าได้ประทานพระพรทั้งแก่ผู้สูงอายุเอง และผู้ทำงานอภิบาลเพื่อผู้สูงอายุในทุกรูปแบบและทุกเครือข่าย/องค์กร

(พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา)

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย